

เวทีสาธารณะออนไลน์ เรื่อง “ชุมชนเก็อกูล ข้าวแลกปลา ปกาเกอะญอและชาวเล”



“ปลาแลกข้าว”
พลิกวิกฤตโควิด สู่มั่นคงทางอาหาร



เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาเครื่องถ่าย จัดเสวนาออนไลน์ผ่านเพจ The Reporters เรื่อง “ชุมชนเก็อกูล ข้าวแลกปลา ปกาเกอะญอ และชาวเล” ซึ่งการจัดเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ได้แนวคิดมาจากการประกาศใช้มาตรการปิดจังหวัดและห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่ เป็นผลกระทบจากวิกฤติ “COVID 19” ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่พึ่งพารายได้หลักจากการท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โรงแรมหลายแห่งต้องปิดตัวลง รวมถึงตลาด ร้านค้าต่างๆ ก็ปิดตัวในช่วงนี้เช่นกัน ทำให้ประชาชนรายได้ลดลง คนหาเช้ากินค่ำตกงานและแทบไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่ต่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องใช้มาตรการปิดจังหวัดเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของ “COVID 19” เช่นเดียวกัน ชี้รายยังมีปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่มีความน่ากังวลไม่แพ้กัน ทำเอาประชาชนทำมาหากินไม่ได้ รายได้หดหายจนไม่รู้จะต้องหาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารประทังชีวิต แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาเสมอ เมื่อคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์อย่าง ชาวราไวในจังหวัดภูเก็ต และชาวปกาเกอะญอในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่รอให้ปัญหาบานปลายไปกว่านี้ พวกเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาปากท้องท่ามกลางวิกฤติ “โควิด-19” บนพื้นฐานด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้วยการนำปลาจากท้องทะเลไปแลกกับข้าวสารจากตอยสูง เป็นการแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ชาวเลในชุมชนราไว จังหวัดภูเก็ต ศิลปินชาวปกาเกอะญอ นักวิชาการศูนย์การจัดการภูมิวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้

เวทีสาธารณะออนไลน์ เรื่อง “ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ในสถานการณ์โควิด-19”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดเวทีสาธารณะสังคมหลังโควิด-19 ครั้งที่ 1 เรื่อง “ข้อเสนอนโยบายสาธารณะในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19” งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนและให้ข้อคิดต่อมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล ในการบรรเทาสถานการณ์เฉพาะหน้าและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในระยะยาว และนำเสนอผลกระทบ รวมถึงความคิดริเริ่มในการบรรเทาผลกระทบจากภาคส่วนต่างๆ



เวทีสาธารณะออนไลน์ เรื่อง “งาน ชีวิต และโรคระบาด : แรงงานนอกระบบในสถานการณ์โควิด-19”

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และภาคีเครือข่าย จัดงานเสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง “งาน ชีวิต และโรคระบาด : แรงงานนอกระบบในสถานการณ์โควิด-19” โดยการจัดงานเสวนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรับฟังสะท้อนเสียงของแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงบทเรียนการเผชิญหน้ากับปัญหา และการปรับตัวของแรงงานนอกระบบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตลอดจนเสนอข้อเรียกร้องและแนวทางการพัฒนาทักษะ การปรับตัวระหว่างเผชิญสถานการณ์ รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับอนาคตของแรงงานนอกระบบภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19



เก็บความ

*** ประชาสัมพันธ์ ***

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำเพลงเล่าเรื่องราวของปัจเจกบุคคลและครอบครัวแรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้พิการทางสายตาที่ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ท่านจะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเพลง *Informal works and livelihoods: ชีวิตและงานของแรงงานนอกระบบ*



Informal works
and livelihoods:
ชีวิตและงานของ
แรงงานนอกระบบ



สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับแนวคิดและจินตนาการใหม่ๆ เพื่อที่จะร่วมกันหาแนวทางสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น มีการพัฒนาที่ทั่วถึง ถ้วนหน้า และเป็นธรรมมากขึ้น ท่านจะติดตามข่าวสารและมีส่วนร่วมได้ที่เพจ “สร้างสังคมหลังโควิด 19”



สร้างสังคมหลังโควิด 19 -
Constructing
Post-COVID
Society
@PostCOVIDSociety

สร้างสังคมหลังโควิด 19 Constructing Post-COVID Society

👍 ถูกใจแล้ว ▾ 📡 กำลังติดตาม ▾ ➡ แชร์ ...

🗨️ ส่งข้อความ

เล่าแจ้งแถลงข่าว : เป็นเอกสารสถาบันวิจัยสังคม เพื่อบอกเล่าข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของชาวสถาบันฯ และหากต้องการชี้แนะหรือแจ้งข่าวสารต่างๆ สามารถส่งมาได้ที่ Nathapatsorn_k@hotmail.com คณะผู้จัดทำจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ปรึกษา : คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยสังคม

คณะทำงาน : นางปาริชาติ ชิตนุกูล นายชานนท์ ปัญญาพงศ์ณรงค์ และ นางสาวณัฐภััสสร กรอกกลาง

Website: <http://www.cusri.chula.ac.th> Facebook: <https://www.facebook.com/chula.cusri> โทรศัพท์: 0 2218 7398, 0 2218 7385 โทรสาร: 0 215 5523